



ประกาศฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมรับน้อง หรือกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค ทั้งนี้ขอให้แต่ละสถาบันดำเนินการออกประกาศแจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทราบและถือปฏิบัติต่อนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมรับน้องหรือรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้องหรือรับนักศึกษาใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. ปรัชญาและแนวทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ คือ “รับเพื่อนใหม่” ไม่ใช่ “รับน้องใหม่” กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และความเท่าเทียมระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่

๒. ห้ามการจัดกิจกรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ห้ามกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่บังคับ การทำให้อับอายหรือล่อแหลมในทางเพศ ห้ามมิให้มี “วีกเกอร์” หรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการใช้วาจาข่มขู่นักศึกษาใหม่ หรือมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจของ “รุ่นพี่หรือศิษย์เก่า” ที่มีเหนือ “รุ่นน้อง” ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคและมีใช้แนวทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีนโยบายให้จัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโดยคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ ภาควิชา กลุ่ม หรือโต๊ะ รวมทั้งชุมนุม ชมรมต่างๆ หากนักศึกษากลุ่มใดมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายการศึกษาคณะ หรือหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ

๔. การให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจะต้องเป็นไป โดยความสมัครใจ ทั้งนี้ต้องแจ้งให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบว่าหากนักศึกษาใหม่มีความไม่สบายใจที่จะร่วมกิจกรรม นักศึกษาใหม่สามารถปฏิเสธ หรือออกมาจากกิจกรรมได้ โดยไม่ถูกรังเกียจเสียดฉันท์ว่าไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีการปฏิบัติต่อนักศึกษาใหม่คนนั้นในทางหนึ่งทางใดที่นำมาซึ่งความไม่สบายใจแก่นักศึกษาใหม่คนนั้นในการเป็นสมาชิกคนหนึ่งของประชาคมของคณะ

๕. กิจกรรมต่างๆ ในการรับนักศึกษาใหม่ต้องเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้

๖. การจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรก

แนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นี้ ขอให้คณะกรรมการนักศึกษาทุกคณะ และนักศึกษารุ่นพี่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืน หรือได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาใหม่ หรือผู้ปกครอง ว่าได้มีการจัดกิจกรรมที่ละเมิดต่อประกาศนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องสั่งงดกิจกรรมนั้น และจะดำเนิน

การทางวินัยกับนักศึกษารุ่นพี่ที่ฝ่าฝืนโดยทันที ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งแนวทาง “รับเพื่อนใหม่” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่นักศึกษารุ่นพี่จะต้องปฏิบัติต่อนักศึกษาใหม่ในฐานะที่เป็น “เพื่อนใหม่” ที่มีสิทธิเสรีภาพเสมอกันกับนักศึกษารุ่นพี่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา